

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (sau đây viết tắt là dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn). Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo huyện Hữu Lũng, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sau buổi khảo sát và buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc về những nội dung triển khai thực hiện chủ trương dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng, Thường trực Ban Chỉ đạo và Đoàn công tác về giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan và Nhà đầu tư, để Đoàn công tác đạt được các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Qua nghe ý kiến phát biểu trao đổi tại buổi khảo sát và làm việc, Ban Chỉ đạo và Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương huyện Hữu Lũng, Nhà đầu tư, các sở ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan đã cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, chủ động khắc phục những khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, huyện Hữu Lũng, Nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị tự soi, tự sửa, có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, của Nhà nước, của tỉnh về phát triển khu công nghiệp; về công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn tới Nhân dân và các chủ thể có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, huyện Hữu Lũng, các tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, hành động phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, thực

hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, đấu tranh với các biểu hiện, hành vi đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm; phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, thời gian thực hiện dự án, để nhanh chóng thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện Hữu Lũng nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành có liên quan đến dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Tích cực, chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn, tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Tỉnh uỷ để chỉ đạo giải quyết; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc huyện Hữu Lũng, Nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP thực hiện. Đồng thời xử lý kỷ luật kịp thời đối với các tập thể, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Giao UBND tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*) chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện Hữu Lũng và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cùng các công việc liên quan và hỗ trợ nhà đầu tư một cách thuận lợi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào ***cuối tháng 3 năm 2024***.

4. Huyện Hữu Lũng huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn bám nắm sát tình hình trong dân, tình hình giải phóng mặt bằng, tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Kịp thời khắc phục những hạn chế; nâng cao ý thức tự soi, tự sửa; tăng cường công tác phân tích, dự báo đánh giá những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, với Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo, với Nhà đầu tư để trao đổi công việc và được hướng dẫn thực hiện, đồng thời tham mưu, đề xuất với Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trên nguyên tắc mỗi khó khăn, vướng mắc đều được báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác và được tham mưu đề xuất với cấp trên chỉ đạo giải quyết không để tồn đọng kéo dài.

Lưu ý tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện dự án, thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xác minh thông tin chủ đất, thửa đất, đối chiếu hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính và thực địa; xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; lắng ý kiến người dân, kiểm đếm bảo đảm chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công khai và chính xác theo quy định.

5. Nhà đầu tư dự án (*Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn*) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với huyện Hữu Lũng và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các trình tự, thủ tục đền bù, hỗ trợ và việc thực hiện dự án; thường xuyên báo cáo, trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án **vào cuối tháng 3 năm 2024**.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận này. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả việc thực hiện và kịp thời báo cáo theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Huyện ủy, UBND huyện Hữu Lũng,
- Các sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, CT, GTVT,
- Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn,
- Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng Tùng